

ด่วนที่สุด

ที่ สฎ ๐๐๑๗.๓/ว ๕๙๐๕



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อ.เมืองฯ สฎ ๘๔๐๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การแก้ไข ปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครและเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง ๑. คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๘๘๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๑๑๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแก้ไข ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของส่วนราชการ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๘๘๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๑๑๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจาก นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายมนตรี พรหมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ในการนี้เพื่อให้การจัดทำคำสั่งมอบอำนาจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาตรวจสอบการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ปัจจุบันได้มีคำสั่งของหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของท่านที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณามอบอำนาจต่อให้หัวหน้าส่วนราชการครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร

๒. มีประเด็น/ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ผนวก ค , ผนวก ง และผนวก จ) ตลอดจนชื่อของส่วนราชการ (ผนวก ก) ในคำสั่งมอบอำนาจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องการให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ประการใด

ในการนี้ ขอให้แจ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบ ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อจะได้รวบรวม และจัดทำคำสั่งมอบอำนาจฉบับใหม่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ ขอให้ส่งเอกสารทั้งในรูปแบบหนังสือและในรูปแบบไฟล์ Word

/สำหรับ...

สำหรับรูปแบบไฟล์ Word ให้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : suratthani.share@gmail.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถสแกนได้จาก QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฏฐวิทย์ เจริญวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๙๒๖

โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๒๑๗๕